

Phêrô Ăn Năn Thờng Hời

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 10:58

Chúng ta đã sạ sạ n đđ đi tđi tđđi m cạ Ni m Tin vào Chúa Giêsu cạ chúng ta chạ a?
Chúng ta có yêu mạ n Chúa Giêsu hạ n tđ t cạ “Nhờng Cái Này” nhạ Chúa Giêsu đã tđng hạ i ông Phêrô không?.



Câu chuyạ n thánh Phêrô và mạ t sạ môn đđ cùng nhau đánh cá suạ t đêm trên biạ n Hạ Tiberia mà không bạ t đđ c con cá nào. Rạ i Chúa Giêsu hạ n ra biạ u các ông buông lỏ i bên mạ n phạ i thuyạ n thì lỏ i bạ t đđ c quá nhiạ u cá....Rạ i Chúa Giêsu ăn sáng vạ i bánh mì và cá bạ t đđ c vạ i các ông trên bạ hạ . An sáng xong Chúa hạ i Phêrô cạ thạ y 3 lỏ n: Này Simon con ông Gioan, anh có yêu mạ n Thạ không thì lỏ n nào Phêrô cũng đđ u trạ lỏ i: Thạ a thạ CỎ, Thạ biạ t con yêu mạ n Thạ. Lỏ n thạ ba ông Phêrô thạ a: Thạ a Thạ y, Thạ y biạ t hạ t mạ i sạ , Thạ y biạ t con yêu mạ n Thạ y. Chúa Giêsu liạ n bạ o:

–“Hãy chăm sóc chiạ n cạ Thạ. Thạ t, Thạ bạ o cho anh biạ t: Lúc còn trạ , anh tạ mình thạ t lỏ ng lỏ y và đi đầu tùy ý. Nhờng khi đã vạ già, anh sạ phạ i dang tay ra cho ngỏ i khác thạ t lỏ ng và đạ n anh đạ n nạ i mà anh chạ ng muạ n”. Ngỏ i nói nhạ vạ y, có ý ám chạ ông sạ phạ i chạ t cách nào đđ tồn vinh Thiên Chúa. Thạ rạ i, Ngỏ i bạ o ông: Hãy theo Thạ.” (Ga 21: 1-19)

Câu chuyạ n Phúc Âm biạ hùng trạng này nạ m trong bạ i cạ nh là biạ n Galilee . Đạ sạ cuạ c hành trạnh mạ c vạ cạ a Chúa Giêsu đđ u diạ n ra đạ c theo phạ Tây Bạ c cạ a biạ n Galilee , cũng còn đđ c gạ i là Biạ n Tiberia (Ga 6:1) và Hạ Gennesaret (Luca 5:1).

Nói là biạ n, nhờng thạ c sạ là mạ t hạ nỏ c ngỏ t có hình cái đàn thạ cạ m (harp) chiạ u dài chạ ng 12-13 đạ m và chiạ u rạ ng chạ ng 7-8 đạ m. Cá và đánh cá giạ mạ t vạ thạ quan trạ ng trong Tân ỏ c và Giáo Hạ i Sạ Khai. Đánh cá đã trạ thành mạ t biạ u tỏ ng quan yạ u cạ a sạ vạ Giáo Hạ i tạ khi Chúa Giêsu kêu gạ i các môn đđ tiên khạ i cạ a ngỏ i đi “đánh cá con ngỏ i” (Matthew 4:19; Mark 1:17; Luke 5:10). Danh tạ / đạ u hiạ u CÁ đã là mạ t biạ u hiạ u cạ a Kito Giáo.

Phêrô Ăn Năn Thờng Hời

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 10:58

dãi, giao du / đi theo với những kẻ quyên thờkhông cần biết đến ý kiến nguyện vọng của người dân.

Khi lên bô, các môn đồ đã thấy có cái lã đang cháy, có bánh mì, có cá sên sàng (c.9) mà không biết Chúa đã lấy những thứ đó ở đâu. Thứ ăn cũng là một dấu hiệu bí ẩn đối với các ông, những cái lã thì là dấu hiệu quen thuộc thông thường của các thầy trong phúc âm thánh Luca, gọi là quang cảnh lúc Chúa chịu nạn và Phêrô trả lời đũa đũa y tế gái của thầy cũng thông thường: “Tôi không biết những gì là ai” (Luc 22: 55-60). Lã cháy lúc đó là biểu hiệu Phêrô “chính tôi và phận tôi của Chúa”. Lã lúc này, trong phúc âm thánh Gioan là lã ăn năn thờng hời và quyên tâm. Có 3 lần khi Chúa hỏi Phêrô có yêu môn thầy không, Phêrô thưa thưa lã với Chúa “Có, thưa thầy, thầy biết con yêu môn thầy...Lần thứ ba, Phêrô nhận môn, thưa Thầy, Thầy biết hết môn tôi s, Thầy biết con yêu môn Thầy”. Cùng một bối cảnh là lã những ý nghĩa khác nhau: một đàn Phêrô chính Chúa ba lần, một đàn Phêrô xác quyên ba lần Tôi yêu Chúa. Không phải vô tình mà Chúa hỏi Phêrô ba lần đâu. Phêrô chính chính cũng nhận ra như vậy và ông đã nhận lấy cái hời cùng này để ăn năn chuộc tội với Chúa.

Bữa ăn sáng cũng có một ý nghĩa đặc biệt biểu tượng Minh Thánh Chúa đối với những Kitô hữu thi Giáo Hội sẽ khai bởi vì Phúc Âm thánh Gioan (Ga 21:13; 6: 11) đã ghi lại

những lời Chúa nói và cách Chúa làm trong bữa ăn này giống như Chúa đã nói và làm trong bữa tiệc ly cùng trước khi Chúa chịu chết trên thập giá.

Có những người thắc mắc hỏi các thánh tông đồ bắt được bao nhiêu cá? Có phải 153 con? Vì theo thánh Jerôme thì các nhà đấng vua Hy Lạp đã cho biết trong hồ đó có cả thảy 153 loài cá. Số lượng cá cũng có một ý nghĩa đặc biệt liên quan tới số môn đồ và phạm quát của các thánh tông đồ.

Màn tiếp cũng là một màn khá đặc biệt là không một ông nào (môn đồ) dám hỏi Chúa Giêsu “ông là ai?” (c.12). Mặc dù có những dấu hiệu khác lạ, những các ông cũng có thể nhận ra được đó là Chúa Giêsu. Đến đây chúa Giêsu đã trở thành trọng tâm của câu chuyện rồi.

Sau khi ăn sáng xong,, Chúa Giêsu bắt đầu nói trực tiếp với Phêrô. Khi nói trực tiếp Chúa gọi Phêrô là Simon, con Gioan. Chúng ta biết rằng Phêrô còn có tên là Simon Phêrô (c. 2-3; 7b, 11) hay đến gần là Phêrô (c.7a) là tên mà Chúa Giêsu đã đặt cho ông (1: 42, cf.Mark 3:16;

Phêrô Ăn Năn Thờng Hời

Tác Giả: Bác sĩ Nguyán Tián Cánh
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 10:58

Đäi väi câu häi thä ba, Phêrô đã trä läi mät cách chua chät và đän đau: “Thäa Thäy, Thäy biät hät mäi sä, Thäy biät con yêu män Thäy” (c.17). Sau mäi län Phêrô tuyên xäng tình yêu cäa mình väi Chúa, Chúa Giêsu đäu đäa ra cùng mät mänh länh, nhäng mäi län Chúa dùng mäi ngôn tä khác nhau. Län đäu tiên Chúa truyän “Hãy chăm sóc (feed=boske) chiän con (lambs=arnia) cäa Thäy(c.15); län thä hai: “Hãy chăn dät (shepherd=poimaine) chiän (sheep=probata) cäa Thäy (c.16) và län thä ba Chúa gäm cä hai ngôn tä cäa län 1 và 2 (c.17, boske/probate), nghĩa là hãy chăm sóc cä chiän con län chiän mä cäa Thäy, mät mänh länh thu gän cä 3 läi làm mät mänh länh cuäi cùng. Sä mäng mäc tä cäa Phêrô là đäng đäu đoàn chiän cäa Chúa.

KHä NĂNG CäA PHÊRÔ TRONG Sä MäNG MäC Tä

Täi sao Chúa Giêsu läi häi Phêrô nhäng câu häi nhä väy trä c khi trao cho ông quyän đäng đäu đoàn chiän Häi Thánh? Phäi chäng không còn câu häi nào khác näa thích häp väi vai trò mäc tä hay sao, chäng hän nhä: “ Simon con Gioan, anh có nhän biät trách nhiäm anh đang có hay không? Anh có nhän thäy räng anh đã täng tä ra yäu đäu i, đôi khi hän nhất không? Simon anh có hiäu nhä väy không? Anh có biät räng bao nhiêu ngä i đang cän sä giúp đä, che chä, lên tiäng yäm trä cäa anh không? Anh có khä năng đäp äng läi tät cä nhäng đòi häi cäa Giáo Häi, cäa đäa phän, cäa nhäng ngä i bä trä đäp ä c hiäp ...đäng trông chä näi anh không?

ä thäi đäi ngày nay, thäi đäi thä giäi toàn cäu, thäi đäi cäa tä do, dân chä, nhän quyän väi vän minh cä khí, kä thuät đän toán đän tä thì đäu kiän khä năng và chiäu kích đäc läc có lä là nhäng äu tiên hàng đäu trong công tác thích äng mäc vä chuyên nghiäp. Nói theo ngôn ngä đäng thäi đó là khä năng häc vän đäi häc kinh đän, sän tâm lý, có kinh nghiäm lãnh đäo và quän lý tài chánh, giao đäch räng quen biät nhiäu, tài hùng biän, tháo vät, ngoäi giao giäi, có năng khiäu và quyän biän chính trä, ngay cä tuäi tác và sä lanh läi. Nhäng đäu kiän đó quan träng đän đầu tùy theo mäc đä cäa chäng trình mäc vä mäi näi mäi lúc. Nhäng đó chä là mät näi; đäu quan yäu không thä thiäu đã đäc Chúa Giêsu tóm gän, cô đäng tät cä läi qua mät câu häi căn bän đäc nhäc läi bäi hai đäng tä khác nhau bäng tiäng Hy Läp, diän tä säc thái khác nhau cäa tiäng TÌNH YÊU và TÌNH HUYNH Đä: “Simon,con Gioan, anh có yêu Thäy không? Anh có thäc sä là bän cäa Thäy không?”. Câu häi này đã đi thäng vào tim cäa con ngä i Phêrô!

Mäu chät cäa khä năng mäc vä cäa Phêrô cũng nhä cäa mäi chäng trình mäc vä đä i danh nghĩa Chúa Kitô phäi là TÌNH YÊU CHÚA đäc biäu hiän qua đäc khiêm cung, sä phó thác và đäc väng läi. Phêrô đã hät lòng tän hiän cho Chúa Giêsu nhäng vän còn đäy tính tä phä và thích phô träng xuät hiän, ham danh läi và kän käa. Thái đä và lòng kiäu căng đó sä đäa täi tai häa cho cäng đäng nhä đã thäy trong läch sä dân Israel, khiän nhäng kä đäi nghiäch đäng đänh

Phêrô Ăn Năn Thờng Hời

Tác Giả: Bác sĩ Nguyán Tián Cánh
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 10:58

đi và Chúa Giêsu? Thánh Phêrô đã học được bài học rất đáng, ông đã bắt chước Chúa, đi theo đường của Chúa trong suốt cuộc đời còn lại của ông đến khi hy sinh mạng sống, vì đạo, chết trên thập giá để cứu nhân loại và được đưa lên thiên đàng ở Vatican.

Chúng ta đã sẵn sàng đi tìm kiếm niềm tin vào Chúa Giêsu của chúng ta chưa? Chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu hơn tất cả “Những Cái Này” như Chúa Giêsu đã từng hỏi ông Phêrô không?. Những cái thuộc về thế tục, như danh vọng, địa vị, tiền bạc, sức khỏe, thích đi dã ngoại, thích đi an nhàn, thích ăn uống, thích giao du làm thân với những người giàu sang, thích coi thường người nghèo khổ, không ngó ngàng hay lên tiếng bênh vực giúp đỡ những người cô đơn, bị đè nén áp bức và cần được đỡ đần? Không lên tiếng bênh vực và niếm tin của đạo mà bị hiểu lầm là cây Thánh Giá bị phá hủy và trả đũa, khi Công Lý, Công Bằng và Nhân Quyền bị chà đạp?

Vấn đề của chúng ta. Hãy ăn năn thờng hời. Như Thánh Phêrô.

Fleming Island , Florida

Ngày 16 tháng 5 năm 2010

Phêrô Ăn Năm Thng H i

Tác Giả: Bác sĩ Nguy n Ti n C nh
Thứ Bảy, 29 Tháng 5 Năm 2010 10:58

[1] Chúa hi n ra m t cách b t ng trong m t khung c nh bình th ng và t nhiên đ n đ ch ng ai nh n ra Chúa. S ki n này đ u đ c di n t nh nhau trong t t c các Phúc Âm th .